



900 ปี
การสาธารณสุขไทย

ข่าวเด่น สธ.

วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561

M

Mastery

เป็นนายตนเอง

O

Originality

เร่งสร้างสิ่งใหม่

P

People Centered

ใส่ใจประชาชน

H

Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

ดูแลสุขภาพนักฟุตบอลจากท่าหลวง

ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 เพาะความคืบหน้าอาการนักฟุตบอลเยาวชนและโค้ช 13 คน โดย กลุ่มแรก 4 คน อาการดีขึ้นอาหารได้ปกติ ไม่มีไข้ รายที่สงสัยติดเชื้อในปอด ผลเอ็กซเรย์ดี ครอบครัวเข้าเยี่ยมในระยะห่างประมาณ 2 เมตร ตามมาตรการป้องกันโรค ผลส่งส่งตรวจไม่พบเชื้อโรคอันตราย กลุ่มที่สอง 4 คน อาการดีขึ้นอาหารอ่อนได้ อนุญาตให้ครอบครัวเข้าเยี่ยม วันที่ 11 ก.ค. ผลการส่งตรวจไม่พบเชื้อโรคอันตราย ส่วนกลุ่มที่สาม 5 คน อาการดีขึ้นไม่มีภาวะฉุกเฉิน มี 1 คนปอดอักเสบเล็กน้อย ให้ยารักษาต่อเนื่อง พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้ยาปฏิชีวนะ การตรวจหาเชื้อโรคอันตราย คาดว่าอีกระยะจะทราบผล ทั้งหมดต้องเฝ้าระวังที่รพ. 7 วัน และที่บ้านอีก 7 วัน ส่วนผู้ปฏิบัติงานทุกคนต้องเฝ้าระวังสังเกตสุขภาพของตัวเองภายใน 2 สัปดาห์

ด้านการดูแลสุขภาพจิตใจ ทีมสุขภาพจิตเอ็มแคทได้พูดคุยแผนการดูแลเด็กกับครอบครัวเพื่อให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้เร็วที่สุด สำหรับสมาชิกครอบครัวของจ.อ.สมานอยู่ในการดูแลของทีมสุขภาพจิตเอ็มแคท รพ.จตุรพักตรพิมาน สสจ.ร้อยเอ็ด และ ทีมรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ทุกคนสภาพจิตใจดี และภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของจ.อ.สมาน โดยในวันพระราชทานเพลิงศพ 14 ก.ค. จะบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชนร่วมกับฝ่ายปกครอง และจัดแผนติดตามฟื้นฟูเป็นระยะ จนกว่าจะกลับมาสู่สภาวะปกติ

โรคไข้เลือดออก

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย รมว.สธ. เปิดโครงการรณรงค์อาสาปราบยุง ควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมมอบรางวัลให้กับ อสม. กรมต่างๆ ในสังกัด สธ. ที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครปราบยุง โดยตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 28,732 ราย เสียชีวิต 37 ราย ซึ่ง 2 ใน 3 เป็นผู้ใหญ่ ตั้งเป้าในเดือน ส.ค.นี้จะมีผู้ป่วยไข้เลือดออกรายใหม่ไม่เกิน 10,000 ราย การดำเนินงานควบคุมโรค แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1.พื้นที่ระบาด มีผู้ป่วยมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งกทม.และปริมณฑล เป็นพื้นที่ระบาดสูง 2.พื้นที่เสี่ยง มีผู้ป่วยเท่ากับค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลัง และ 3.พื้นที่ปกติ มีผู้ป่วยน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง

โดยพื้นที่ระบาดและพื้นที่เสี่ยง เน้นมาตรการควบคุมโรคเข้มข้นทุกชนชน ทุกหลังคาเรือน เปิดศูนย์ EOC อำเภอ ติดตามสถานการณ์ผู้ป่วย ดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ที่เกินกว่าร้อยละ 5 ทุกวัน ส่วนการควบคุมยุงลาย หลังรับแจ้งให้ไปควบคุมที่บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออกภายใน 3 ชม. ควบคุมภายในรัศมี 100 เมตรรอบบ้านผู้ป่วย ใน 1 วัน และควบคุมโรคต่อเนื่องในหมู่บ้านทุก 7 วัน นอกจากนี้ ให้ อสม.เคาะประตูบ้านทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุกหลังคาเรือน กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพื้นที่สาธารณะทุกสัปดาห์ ส่วนพื้นที่ปกติ รณรงค์ให้หน่วยงานราชการทั้งจังหวัด อำเภอ สาธารณสุข ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 12-18 ก.ค. และทำสัปดาห์ละครั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://pr.moph.go.th/iprg/> เลือกหัวข้อ “สรุปข่าวประจำวัน”



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

สำนักสารนิเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข